



คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ว่างลง จำนวน ๕ ตำแหน่ง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

แบบทำยคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ				
๑	นางสาววารภรณ์ เรืองธัญ	นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม	วิชาการ	ชำนาญการ	นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๑๘	บัดนี้เป็นต้นไป	-	
๒	นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด	นักพัฒนาสังคม กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	วิชาการ	ชำนาญการ	นักพัฒนาสังคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๕๒	บัดนี้เป็นต้นไป	-	
๓	นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท	นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขาธิการกรม	วิชาการ	ชำนาญการ	นักพัฒนาสังคม กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๖๒	บัดนี้เป็นต้นไป	-	

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
 แบบทำคำคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๒๒๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ				
๔	นางสุกฤษี อนุราช	นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักซิโ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	วิชาการ	ชำนาญการ	นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๑๖๘	บัดนี้เป็นต้นไป	-	
๕	นายธนาภิต วรินทร์เวช	นักพัฒนาสังคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	วิชาการ	ชำนาญการ	นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๑๖๙	บัดนี้เป็นต้นไป	-	